

Số: 645 /GDĐT-KHTV
V/v Hướng dẫn công tác Kế hoạch-
Tài chính, Thiết bị, Thư viện và
CSVC năm học 2016-2017.

Lý Nhân, ngày 08 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện

Căn cứ Hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016- 2017; Công văn số 1290/SGDDT-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nam V/v thực hiện các khoản thu, góp trong các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường thực hiện công tác Kế hoạch- Tài chính; công tác Thư viện, Thiết bị dạy học(TBDH) và cơ sở vật chất(CSVC) năm học 2016-2017 với những nội dung cơ bản như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

1.1. Thực hiện tốt công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính nhằm đảm bảo có hiệu quả hoạt động giáo dục, giảng dạy trong các nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học 2016-2017 và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển GD-ĐT theo chỉ đạo của cấp trên; đồng thời tăng cường công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân cho các cơ sở trường học đảm bảo đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

1.2. Thực hiện tốt công tác Thư viện, Thiết bị và CSVC trường học nhằm đảm bảo cho các nhà trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm học, đảm bảo an toàn cho hoạt động của nhà trường. Thực hiện việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trong việc mua sắm Sách thư viện, TBDH và CSVC đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục- giảng dạy trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

2.1. Công tác thống kê, kế hoạch phải căn cứ trên cơ sở thực tế, có tính kế thừa; đảm bảo kịp thời, chính xác; trên cơ sở đó để xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảm bảo tính khả thi. Công tác quản lý tài chính phải đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ và minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, kế toán; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá; thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách nhà nước; Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các quy định hiện hành.

2.2. Việc thực hiện công tác Thư viện, Thiết bị, CSVC phải căn cứ theo dự toán ngân sách đã được phân bổ, theo kế hoạch từ nguồn kinh phí hợp pháp khác và đảm bảo về thời gian, gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, của ngành.

